

ที่ ทส 1009/ 13847



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพินิจวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

๑๑ ธันวาคม 2546

เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โครงการผลิตคาร์บอนแบล็ค
ของบริษัท บริดจสโตนคาร์บอนแบล็ค (ประเทศไทย) จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท บริดจสโตนคาร์บอนแบล็ค (ประเทศไทย) จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัท บริดจสโตนคาร์บอนแบล็ค (ประเทศไทย) จำกัด ที่ HR/460021
ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2546

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. มาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โครงการผลิต
คาร์บอนแบล็ค ที่บริษัท บริดจสโตนคาร์บอนแบล็ค (ประเทศไทย) จำกัด
ต้องยึดถือปฏิบัติ
 2. แนวทางการนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้ใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท บริดจสโตนคาร์บอนแบล็ค (ประเทศไทย) จำกัด ได้
เสนอรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โครงการผลิตคาร์บอนแบล็ค ตั้งอยู่ที่สวน
อุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ให้สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาเบื้องต้น และนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการอุตสาหกรรม ในการประชุมครั้งที่ 30/2546 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2546 ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติเห็นชอบในรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โครงการผลิต คาร์บอนแบล็ค ของบริษัท บริดจสโตนคาร์บอนแบล็ค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรม โรจนะ ระยอง อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โดยกำหนดมาตรการลดผลกระทบและมาตรการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่บริษัทต้องยึดถือปฏิบัติ ดังรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และขอให้ บริษัทจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD/Diskette) ให้สำนักงานภายใน 1 เดือน เพื่อใช้ในราชการต่อไป สำหรับรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 อนึ่ง สำนักงานขอเสนอแนะให้บริษัทพิจารณาดำเนินการเข้าสู่ระบบการจัดการ สิ่งแวดล้อมสากล ISO 14000 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มอก. 18000 เนื่องจากระบบดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางนิตศกร ไชยมิตรรัตน์)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2271-4232-8 ต่อ 148

โทรสาร 0-2278-5469